

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๔ เดือน

พ.ศ.

พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒๕๖๗

เปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง กระตุ้นเกษตรกรผลิตปุ๋ยใช้เอง

รายงานพิเศษ



เนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น ซึ่งปุ๋ยเคมีรวมถึงสารเคมีเป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรคิดเป็น 40% ของต้นทุนทั้งหมด ถ้าเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงต้นทุนการผลิตก็จะปรับลดลง

ดร.อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินจึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เอง จะช่วยลดต้นทุนและเกิดความยั่งยืน โดยรูปแบบของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ปุ๋ยหมัก 2.ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 3.ปุ๋ยพืชสด ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารเร่งพด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นทุนในการเริ่มต้นของธนาคาร จากนั้นธนาคารก็จะกำหนดรูปแบบการบริหารธนาคารขึ้นมา ซึ่งแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่และความพร้อมของสมาชิก เช่น สมาชิกที่มาเอาปุ๋ยจากธนาคารไปใช้ก็ต้องนำวัสดุคอกที่สามารถ

นำมาทำปุ๋ยมาคืนให้กับธนาคาร อาจจะเป็นคอกเปียกให้กับธนาคารด้วย ตัวอย่างเช่น ยิมปุ๋ยไป 1 ตัน อาจจะต้องนำวัสดุคอกมาคืน 1.2 ตัน เป็นต้น

“เกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นเงิน เพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงในการช่วยกันผลิต ที่สำคัญการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะทำให้ดินสามารถฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรก็จะได้ประโยชน์จากการมีที่ดินที่มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมากขึ้น” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวที่ผ่านมา สถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ปฏิบัติตามล่าสุดทางสถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้คัดเลือกพื้นที่บ้านสะพานเคียน หมู่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล มาดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบ

ของจังหวัดสตูล เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการซื้อวัสดุคอกมาผลิตปุ๋ยขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พอนำรูปแบบธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ จากที่เคยซื้อขายก็มาแลกเปลี่ยนแทน เมื่อผลิตได้ปริมาณมากเพียงพอที่สมาชิกต้องการก็สามารถขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในธนาคารต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเกิดความยั่งยืนและสามารถขยายผลไปสู่การผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยเคมีถึงจะได้ผลที่ชัดเจน ดังนั้นถ้าเกษตรกรต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายในท้องตลาดเองก็จะมีต้นทุนที่สูงหรือไม่แตกต่างกับปุ๋ยเคมีเท่าไรนัก.

จากการที่กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดมีธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบละ 1 แห่ง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย รวมถึงต้องการให้เกษตรกรลด ละ เลิกการเผาเศษฟาง เศษซากพืช โดยให้นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี

